
บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

__________________________ 
 
ผู้มาประชุม 
 
 ๑. นายสมศักดิ ์  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๒. นายสะอาด   คำผาลา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๓. นายสมพงษ์   มหาโยธี   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายสมร   ปาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสังทอง   ประจวบสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ 

๖. นายพิธยา   ถามะพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๗. นายประสาท   เสือสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 

 ๘. นายประยูร   แสนปาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
 ๙. นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
 ๑๐. นายมานัด   โชคบัณฑิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
 ๑๑. นายวิรัตน์   เนื้อทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๑๒. นายเดือน   จันทบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 ๑๓. นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 ๑๔. นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ 
 ๑๕. นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางพิมพ์สุดา   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายชลิต   เฟื่องฟู  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
 ๒. นายจันทร์ดี   เอกศรี  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  

๓. นายวิไลศักดิ์   สารคณา ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
๔. นายชัยศรี   แพงโคตร  ตำแหน่ง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 ๕. นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว ตำแหน่ง  รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา 
๖. จ.อ.พัลลภ   บุญเสริฐ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นางสาวพิมพ์ใจ   มุธรรม ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๘. ส.อ.เกียรติกูล   มาตขาว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๙. นางธัญญารัตน์   ปาทอง ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น. 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ครับ กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ  

กระผมได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 
๑๖ ราย ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญ นายสมศักดิ์  กองจันทร์ “ประธานสภา” ได้จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้ง
ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที ่๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลสร้างนกทา ขอเรียนเชิญครบั 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ กล่าวขอเปดิรายงาน การประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลสร้างนกทา สมัยสามญั  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ เข้าสู่วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิก ๑ ท่าน ก็คือ น.ส.พิมพ์สุดา     บุญหาญ 
ประธานสภาฯ  (ส.อบต.ม.๕) ได้ขออนุญาตลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ ทางคณะผูบ้รหิารฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ 
ประชุมทราบไหมครับ ขอเชิญครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู  เรียน ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, 
นายก อบต.ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทกุๆ ท่านครับ ผมขอแจ้งให้สมาชิก 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีหลายท่านสอบถามมาในเรื่องของการส่งบุตรหลานเข้า 
ประกวดนางนพมาศ โดยเป็นหมู่บ้านไหมก็ได้แต่ให้อยู่ในพื้นที่เขตตำบลสร้างนกทา  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ในระเบียบวาระเพื่อทราบ มีใครจะเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบอีกไหมครับ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๗ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารบันทึกรายงานการประชุมให้กับสมาชิกไปแลว้ 
มีสมาชิกท่านจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม
ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด     จำนวน    ๑๖    ท่าน 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่รับรอง       จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง         จำนวน     ๓ คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  
๓.๑ ขอทราบรายละเอยีด     โครงการงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2567 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญเจา้ของกระทู้ ข้อ ๓.๑ นายสังทอง  ประจวบสุข ตำแหน่ง ส.อบต.ม.2 ขอเชิญ 
ครับ 

/นายสังทองฯ... 
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นายสังทอง  ประจวบสุข เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ    ผมอยากให้ทางผู้บริหารฯ  

ช้ีแจงรายละเอียด     โครงการงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2567   

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขอเชิญครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่านครับ      ผมขอช้ีแจงรายละเอยีด 

งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ที่เหลืออยู่ มี ๖  
หมู่บ้าน รอทำการทำสัญญาอีก ๒ หมู่บ้านกำลังจัดทำการร่างขอบเขต ม.๓, ม.๑๐ และ
หมู่ที่ ๑๕  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ทางคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงมามีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม
ประธานสภาฯ 

๓.๒ ขอทราบรายละเอียด  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ดำเนินการไป
ถึงไหนแล้ว  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ ข้อ ๓.๑ นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.13 เจ้าของ
ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม ขอเชิญครับ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๓  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ      ผมขอทราบรายละเอยีด  

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว อยากให้ทาง
ผู้บริหารฯ เร่งรัดในการดำเนินการด้วยครับ เนื่องจากปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาใน
เรื่องของปัญหาของภัยแล้งอย่างแน่นอน 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่านครับ ในเรื่องของโครงการกอ่สรา้ง 

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของอำเภอฯ เพราะว่าการ
ขอใช้พื้นที่ต้องมีบันทึกรายงานการประชุมของหมู่บ้านมาประกอบ ซึ่งทางผู้นำชุมชน
ก็ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารให้แล้วและผมก็ได้จัดส่งให้ทางอำเภอฯ เรียบร้อยแล้ว 
แต่ทางอำเภอฯ ก็ได้แนะนำเพิ่มเติมให้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการก่อสรา้ง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่านคณะผู้บริหารฯ ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ที่ ๑๓ 
ประธานสภาฯ  ว่าตอนน้ีดำเนินการถึงไหนแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ  
   ๓.๓ ขอทราบรายละเอียด กำหนดวันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ ข้อ ๓.๓ นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.13 เจ้าของ
ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม ขอเชิญครับ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๓  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน   ผมขอสอบถามเรื่องการจัดการ 
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แข่งขันกีฬาภายในตำบล พอดีมีนักกีฬาสอบถามมาหลายคนในเรื่องการจัดการ
แข่งขันกีฬา และสามารถจัดได้ช่วงไหน ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้จัดการแข่งขันกีฬา
ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ๖๘ พอจะได้ไหมครับ จึงอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารฯ  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่าน ส.อบต.ม.๑๓ ก็อยากขอทราบรายละเอียดในเรื่องของช่วงในการจัดการแข่งขัน 
ประธานสภาฯ  กีฬาภายในตำบล สามารถจัดได้ช่วงไหนเดือนไหน   จึงอยากให้ทางผู้บริหารฯ ช้ีแจง 

ให้กับสมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน   ผมขอช้ีแจงหว้งที่จะสามารถจดั 

งานการแข่งขันกีฬาได้น่าจะอยู ่ในช่วงเดือน มกราคม หรือประมาณปลายเดือน 
กุมภาพันธ์ เนื ่องจากห้วงเดือน มกราคม ทางเจ้าหน้าที ่ก็จะมีการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ และหลังจากการจัดงานก็จะมีการรายงานผลการดำเนินการและรวบรวม
เอกสารในการจัดงานต่างๆ ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควร ถ้าจัดได้
จริงๆ ก็น่าจะน่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดของห้วงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล 
ประธานสภาฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าจะสามารถดำเนินการได้ช่วงไหนแล้ว    มีสมาชิกท่านใดจะ 

เพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
๓.๔ ขอทราบรายละเอียด งบประมาณซ่อมแซมบำรงุรกัษาครุภัณฑ์ที่องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสร้างนกทารับผิดชอบ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ ข้อ ๓.๔ นายเชิดศักดิ์  พสุมาตร์ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.8  
ประธานสภาฯ  เจ้าของกระทู้ถาม ขอเชิญครับ 
นายเชิดศักดิ์  พสุมาตร์ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๘  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ    เรื่องขอทราบรายละเอยีด 

งบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ อบต.สร้างนกทา 
รับผิดชอบอยู่ในส่วนของประปาหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่เห็นมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเลย 
จึงอยากให้มีการออกไปบำรุงรักษาผมและหาวิธีป้องกันหากมีการชำรุด ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๘ ได้สอบถามแนวทางการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง
ประธานสภาฯ  หม้อแปลงไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก ม.๘ ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ  

ช้ีแจงกระทู้ถามของสมาชิกท่าน ส.อบต.ม.๘ ขอเชิญครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่านครับ ผมขอช้ีแจงรายละเอียดหม้อ 

แปลงไฟฟ้า ผมจะให้ทางท่านรองปลัดฯ ช้ีแจงในเรื่องดังกล่าว 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ 
รองปลัดฯ รรก.ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทกุๆ ท่าน ในส่วนของรายละเอียดของหม้อแปลงไฟฟ้า   ตอนนี ้
ปลัด อบต.ฯ  ผมก็ให้ทางกองช่างฯ ออกไปสำรวจว่ามีเท่าไหร่ เมื่อดำเนินการสำเรจ็แลว้ ผมก็จะทำ 

หนังสือแจ้งให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีมีหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไหน
บ้างและมีการบำรุงรักษาแล้วเมื่อไหร่และจะมีแผนออกการบำรุงรักษาตอนไหน 

/นายชลิตฯ... 
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นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกๆ ท่านครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ 

เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้าน และในส่วนเรื่องในการบำรุงรักษาก็จะตั้ง 
งบประมาณไว้ในเรื่องการบำรงุรกัษาและก็จะให้ทางสภาฯ พิจารณาถ้าทางสภาฯ ตั้ง 
งบประมาณไว้ก็จะมีงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซม เดี๋ยวผมจะให้ทางท่าน 
รองปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อครับ 

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ 
รองปลัดฯ รรก.ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทกุๆ ท่าน เรื่อง การบำรุงรักษาซ่อมแซมเราต้องไปดูข้อมูลก่อน 
ปลัด อบต.ฯ  ว่าเราบำรุงรักษาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่  และตามที่ท่านสมาชิกสอบถามถ้ามีการ 

ชำรุดจะซ่อมแซมได้ไหม ผู้บริหารก็สามารถใช้งบกลางในการบำรุงรักษาซ่อมแซม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ทางฝ่ายผู้บริหารฯ ก็ได้ช้ีแจงต่อสมาชิกรายแนวทางการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 

๓.๕ ขอทราบรายละเอียด การซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ ข้อ ๓.๕ นายประยูร   แสนปาง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๗ 
ประธานสภาฯ  เจ้าของกระทู้ถาม ขอเชิญครับ 
นายประยูร   แสนปาง เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๗  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ      ผมขอทราบรายละเอยีด  

การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน มีความล่าช้ามาก ผมจึงอยากฝากทาง
ผู้บริหารฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๗ สอบถามถึงกรณีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ  มีความล่าช้ามาก   ขอเรียนเชิญท่างคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงกระทู้ถามของท่านสมาชิก 

ดังกล่าว  
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกๆ ท่านครับ ผมขอช้ีแจงรายละเอียดตามที่ 

ท่าน ส.อบต.ม.๗ สอบถาม เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านล่าช้า 
ผมขอช้ีแจงให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ ได้รับทราบเนื่องจากปัจจุบันทางกองช่างฯ 
ก็ได้ออกไปซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ทุกวันและผมก็ได้เน้นย้ำและกำชับอยู่ตลอดใน
เรื ่องนี้ให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย จัดเรียงความสำคัญและความเร่งด่วนตาม
หนังสือที่ยื่นคำร้องมา ผมก็ขอฝากทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็น
ตาในเรื่องนี้ด้วย และถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้หมู่บ้านไหนที่พบปัญหาก็อยากให้เขียน
แบบคำร้องและส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการยืนยันและเป็นข้อมูลง่ายสำหรับ
การตรวจสอบ ดังนั้นจึงขอฝากสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ ทุกๆ ท่าน 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงกรณีที่ท่าน ส.อบต.ม.๗ สอบถามเรื่องการซ่อมแซม
ประธานสภาฯ  ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บา้นทีม่ีความลา่ช้า มีสมาชิกทา่นใดจะเพิม่เติมหรือสอบถาม 

อีกไหมครับ 
/๓.๖ ขอทราบ... 
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๓.๖ ขอทราบรายละเอียด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประปา หมู่ที่ ๔ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญเจ้าของกระทู้ ข้อ ๓.๖ นายสมพงษ์   มหาโยธี ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๔ 
ประธานสภาฯ  เจ้าของกระทู้ถาม ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๔  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ      ผมขอทราบรายละเอยีด  

การบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน บ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ ๔ ตอนี้ทางช่างกำลังดำเนินการอยู่ 
และผมอยากทราบว่าทางช่างฯ ดำเนินการไปถึงไหนแล้วและขอดูรายละเอียดการ
ดำเนินการของกองช่างด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ทางท่าน ส.อบต.ม.๔ ก็อยากทราบรายละเอียดของการดำเนินการของกองช่างฯ ใน
ประธานสภาฯ  การปรับปรุงซ่อมแซมหอประปาหมู่บา้น บ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ ๔ ว่าดำเนินการถึงไหน 

แล้ว ผมขอเชิญท่านผู้บริหารฯ ชี้แจงกระทู้ดังกล่าวให้กับท่านสมาชิกไดร้ับทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติ ขอเชิญครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่านครับ    ผมขอช้ีแจงกระทู้ของทา่น 

สมาชิกดังกล่าว คือประปาเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีอยู่ ๒ ระบบ ระบบไฟฟ้าจะ
ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า ถ้าอยากใช้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าก็ขอให้ทางหมู่บ้านหาเงินไปจ่าย
ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าและเขาก็จะคืนหม้อแปลงไฟฟ้าให้และติดตั้งไฟให้ ตอนนี้ก็อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ จึงขอแจ้งกับทางสมาชิกได้รับทราบ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านผู้บริหารฯ ช้ีแจงมามีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๔  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ       ผมขอเพิ่มเติมในตอนน้ี 

ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำมะโค้ง ม.๔ น้ำไหลไม่ค่อยแรงจะสามารถตรวจรับได้
ไหมครับ และก็ยังไม่ได้เดินท่อไปที่หอถัง ผมกลัวเวลาส่งมอบงานไปแล้วถ้าพบปญัหา
จะแก้ไขยาก จึงอยากฝากทางคณะผู้บริหารฯ ด้วยครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน   เรื่องของการตรวจรับตอนนีย้งั 

ไม่ได้มีการตรวจรับ เนื่องจากยังไม่มีการต่อน้ำขึ้นหอถัง ผมจะให้ทางกองช่างฯ และ
คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ถ้ายังไม่มีการดำเนินการแล้วเสร็จยังไงก็คงยังไม่มีการ
ตรวจรับอย่างแน่นอน 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านผู้บริหารฯ ช้ีแจงมามีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 

/ระเบียบวาระที่ ๕... 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ๕.๑ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  ในการขอใช้พื้นที่ 
ประธานสภาฯ  สาธารณแปลง “หนองกุงสาธารณประโยชน์”  ในการก่อสร้างโครงการระบบประปา 

หมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓  แบบหอถังไฟเบอร์กลาส      “ขนาดความจุ ๑๐  
ลูกบาศก์เมตร” งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงครับ  

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน  ข้อ ๕.๑ ขอความเห็นชอบจาก 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ในการขอใช้พื้นที่สาธารณแปลง “หนอง
กุงสาธารณประโยชน์” ในการก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนก
ทา หมู่ที่ ๑๓ แบบหอถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณก็ได้มาจากเงินอุดหนุน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท และงบกลาง 
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่มีความเดือนรอ้นในการใช้น้ำอุปโภค ทางผู้นำชุมชนก็ได้ทำ
หนังสือประชาคมหมู่บ้านแนบมาด้วยและอีกไม่นานก็จะเข้าสู ่ฤดูร้อน ซึ ่งพื ้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะและต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ในการพิจารณา
ในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่านนายกฯ  ก็ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจำเป็นในการขอความเห็นชอบจากสภา อบต. 
ประธานสภาฯ  สร้างนกทา ในการขอใช้พื้นที่สาธารณแปลง “หนองกุงสาธารณประโยชน์”    ในการ 

ก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บา้น บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓ แบบหอถังไฟเบอร์
กลาส ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ในการขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่สาธารณแปลง “หนองกุงสาธารณประโยชน์”  

ในการก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑๓ แบบหอถัง
ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๒ คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ 5.2 ของบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   ผมขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  ท่านสุรศักดิ์   บุญหาญ เจ้าของญัตติ ข้อ ๓.๒ ขอเชิญครับ 
นายสุรศักดิ์   บุญหาญ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๓  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ   ผมอยากของบประมาณใน 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เส้นหลังใต้โรงเรียน
สร้างนกทาดอนหวาย ตอนนี้ถนนเริ่มชำรุดมากและก็เริ่มเห็นตะแกรงเหล็กโผ่ข้ึนมา
เหนือถนน กลัวเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรไปมา จึงอยากขอความเมตตากับ
ทางผู้บริหารฯ ในการของบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ 

/นายสมศักดิ์ฯ... 
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นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ท่าน ส.อบต.ม.๑๓  ก็ได้ช้ีแจงเหตุผลความจำเปน็ในการของบประมาณในการก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓     เส้นหลังใต้โรงเรียนสร้างนกทา 

ดอนหวาย ที่ชำรุด มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผม
จะขอมติที่ประชุมในการของบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เส้นหลังใต้โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย ผมขอมติด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๒ คน  

นายสะอาด   คำผาลา ๕.๓ การขอบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เรื่อง การของบประมาณหอเสยีงกระจาย 
รองประธานสภาฯ  ข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านขามนาเพียง หมู่ที่ ๑๐ ขอเชิญเจ้าของญัตติ นายสมศักดิ์   
ทำการแทน  กองจันทร์ (ส.อบต.ม.๑๐) ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๐  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ ข้อ ๕.๓  เรื่อง การขอบรรจ ุ

เข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น การของบประมาณหอเสียงกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 
บ้านขามนาเพียง หมู่ที่ ๑๐ เนื่องจากหอกระจายข่าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มชำรุดและ
มีอายุการใช้งานมานานแล้ว จึงอยากขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ด้วยครับ 

นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน ในเรื่องหอกระจายข่าวก็เป็นอีก 

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านสังคม ด้านประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้าย ทางท่าน ส.อบต.ม.๑๐ ก็ได้เคยเขียนคำร้อง
มาแล้วในครั้งหนึ่ง แต่โครงการหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านของหมู่ที่ ๑๐ ไม่มีใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจึงได้
เสนอเข้ามาในสภาฯ เพื ่อพิจารณาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ ่นไว้ หากมีการ
เพิ่มเติมแผนก็จะได้เสนอเข้าบรรจุในแผนฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องส่วนรวม
ภายในหมู่บ้าน 

นายเดือน   จันทบาล เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ   ในเรื่องการจัดทำแผนหรือ 

การเสนอบรรจุเข้าในแผนฯ ผมอยากให้เชิญทางเจ้าหน้าที่เข้ามาอธิบายให้ฟังว่า
สามารถจะดำเนินการได้ไหมและถ้าจะบรรจุเข้าในแผนฯ ได้จะสามารถทำได้ตอน
ไหนครับ 

นายสะอาด   คำผาลา ผมขอเชิญ น.ส.พิมพ์ใจ   มุธรรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รองประธานสภาฯ เข้ามาช่วยอธิบายถึงข้ันตอนห้วงเวลาทีส่ามารถบรรจเุข้าในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ว่าจะ 
ทำการแทน สามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนไหนและต้องดำเนินการอย่างไร ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/น.ส.พมิพ์ใจฯ... 
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ส.พิมพ์ใจ   มุธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
นว.วิเคราะห์ฯ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ตอนนี้การทบทวนแผนฯ หนังสอื 

สั่งการยังไม่มาปัจจบุันน้ีเรายังคงใช้พัฒนาท้องถ่ิน ฉบับ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
คาดว่าจะมีการทบทวนก็จะสิ้นปีงบประมาณนี้ ๑๘๐ วัน ก่อนปีงบประมาณถัดไป 
น่าจะประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ก็จะออกประชาคมและมาให้ทางสภาฯ 
เห็นชอบตอนนี้ก็สามารถเสนอได้กรณีที่ปัญหาความเดือดร้อน 

นายสะอาด   คำผาลา ก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่วิเคราะหฯ์  ที่มาช่วยอธิบายข้ันตอนในการเสนอเข้าแผนฯ  
รองประธานสภาฯ และการบรรจเุข้าแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ สามารถดำเนินการได้ช่วงไหนและเห็นชอบได้ 
ทำการแทน  ตอนไหน ซึ่งตอนนี้ก็สามารถเสนอเข้าบรรจใุนแผนฯ  ไว้ก่อนได้หากมีความจำเปน็และ 
ประธานสภาฯ  ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหม 

ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในการขอบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น การขอ
งบประมาณหอเสียงกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านขามนาเพียง หมู่ที่ ๑๐ ผมขอ
มติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๖ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     ๓ คน  

ระเบียบวาระที่ ๕  วาระอ่ืนๆ  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ มีคณะหน้าผู้บริหารฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน
ประธานสภาฯ  ราชการ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเพิม่เติมหรือเสนอ ขอเชิญครับ 
นายเดือน   จันทบาล เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน   ผมอยากสอบถามการซ่อมแซม 

ห้องน้ำชายของ อบต.สร้างนกทา ว่าตอนน้ีมีการดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว และ
ก็วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗ ก็จะเป็นงานวันลอยกระทงก็จะมีประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วม
กิจกรรมเป็นจำนวนมาก แต่ห้องน้ำ อบต.ฯ เราผมเคยพูดมา ๓ ครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิม
ยังไม่มีการแก้ไขเลย จึงอยากฝากทางผู้บริหารฯ พิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสังทอง  ประจวบสุข เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมขอพูดอยู่ ๒ เรื่อง    ๑.) เรื่อง 

ท่อระบายน้ำ ตามที่ผมเคยได้ทำหนังสือขอท่อระบายน้ำกับทางผู้บริหารฯ เพื่อจะไป
ลงตรงสี่แยกภายในหมู่บ้าน ก็ได้ดำเนินการให้แล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และ
เรื ่องต่อมาการขอไฟส่องทางโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด ตรงซอยประปาหมู่บ้าน
เพราะว่าตอนน้ีใช้งานไม่ได้จึงอยากให้ทางกองช่างฯ ออกไปสำรวจและดำเนินการให้
ด้วยครับ 
 

/นายชลิตฯ... 



- ๑๐ - 
 
 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ก็ขอขอบคุณทางท่าน ส.อบต.ม.๒ ที่ได้เป็นตัวแทนให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการ 
ประธานสภาฯ  พัฒนาชุมชน มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
นายชลิต   เฟื่องฟู เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้า 
นายก อบต.ฯ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพทุกๆ ท่าน เรื่อง ท่อระบายน้ำของบ้านบาก  

หมู่ที่ ๒ ผมจะดำเนินการเรื่องท่อระบายน้ำให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน และในเรื่อง
ของน้ำประปาในพื้นที่ผมอยากให้ทาง หมู่บ้านไหนที่เดือดร้อยทำหนังสือรายรับ
รายจ่ายย้อนหลัง ๓ เดือน นำมาส่งที่ อบต.สร้างนกทา เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป และในเรื่องการของห้องน้ำผมจะกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้
เรียบร้อย โดยเฉพาะการเน้นย้ำในเรื่องความสะอาด 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านนายกฯ ช้ีแจงมามีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้า
ประธานสภาฯ  ไม่มี  ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น, คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าทีท่กุๆ  

ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ต่อไปผมขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวัน
พฤหัสบดทีี่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ลงช่ือ)... 



- ๑๑ - 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    ( นายสมพงษ์   มหาโยธี ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
( )   ถูกต้อง 
( )   ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายประยูร   แสนปาง ) 

 ส.อบต.ม.๗ 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ) 
    ส.อบต.ม.๑๓ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
( นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ) 
    ส.อบต.ม.๑๖ 
 

 ที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสรา้งนกทา ในการประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดทีี่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ใหก้ารรบัรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     
   ( นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 


